

Tin Hoa Kỳ

Sau bài diễn văn về tương lai Iraq, TT Bush tìm kiếm hậu thuẫn rộng rãi của quốc tế



Cali Today News - Thứ ba 26/5, sau bài diễn văn đọc tại học viện quân sự Carlisle, Pa., TT Bush đã có các hoạt động tìm kiếm hậu thuẫn rộng rãi trên thế giới về vấn đề tương lai của Iraq.

TT Bush đã có cuộc nói chuyện bằng điện thoại với TT Pháp Jacques Chirac, một trong những người chỉ trích mạnh mẽ nhất chính sách của ông ở Iraq, và tuyên bố: "TT Chirac và những người khác muốn thấy việc chuyển quyền cho một chính phủ người Iraq sẽ diễn ra thật sự. Đó cũng là ước muốn của chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn thấy một cuộc chuyển quyền đầy đủ và thật sự, để công dân Iraq thấy giờ đây số phận của đất nước Iraq nằm trong tay họ, trong trách

nhệm của họ. Tôi đã có một cuộc điện đàm xây dựng với TT Chirac. Chúng tôi có cùng chung mục tiêu: đó là một đất nước Iraq tự do, bền vững và hòa bình."

Phát ngôn nhân Scott McClellan cũng nói với các phóng viên là cả hai vị TT có cùng chung cái nhìn rộng rãi về những nét chính của dự thảo của HĐBA Liên Hiệp quốc về tương lai Iraq, nhưng thêm là "có vài sửa đổi" cần thực thi trong vài lĩnh vực nhưng từ chối cho biết thêm chi tiết.

Ngoại trưởng Đức Joschka Fisher tuyên bố sáng thứ ba là ông thấy sơ đồ của dự thảo nghị quyết mà Anh-Mỹ đệ trình lên HĐBA Liên hiệp quốc là một "bước căn bản rất tốt" để tiến tới một thỏa thuận chung của HĐBA.

Ngoại trưởng Nga thì dè dặt hơn, chỉ nói muốn thấy "bộ mặt của chính quyền chuyển tiếp Iraq" ra sao trước khi bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này.

Về vấn đề lấn cấn lực lượng liên quân do Mỹ lãnh đạo có vai trò ra sao thì Ngoại trưởng Powell nói là để thực thi sứ mệnh của mình một cách trọn vẹn, quân lực Mỹ sẽ biết cách hành động ra sao để tự bảo vệ, ngay cả trong trường hợp không thống nhất được ý kiến với chính phủ lâm thời của Iraq.

Trong bài diễn văn tối qua của TT Bush, có đoạn: "Bọn khủng bố không quyết định được tương lai của Iraq. Tôi đã gửi lính Mỹ đến Iraq là để bảo vệ an ninh cho chính chúng ta, chứ không phải đi chiếm nước người khác. Tôi đã gửi quân Mỹ đến Iraq là để biến dân Iraq thành người tự do, chứ không phải để biến họ thành người Mỹ.

"Ứng viên Kerry cho là bài diễn văn TT Bush không có gì mới mẻ và cho là đã đến lúc TT Bush phải biến những ngôn từ đó thành hành động tích cực, bằng cách hợp tác chặt chẽ hơn với LHQ và tái lập tình hình an ninh ở Iraq để người dân xứ này có cơ hội vươn lên.

Dự án 5 điểm cho Iraq của TT Bush và những phản ứng

Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush ngày hôm qua đã trình bày một dự án năm điểm để trao quyền lại cho Iraq, và hứa hẹn sẽ phá bỏ nhà tù Abu Ghraib.

Trong bài diễn văn đọc tại trường huấn luyện quân đội tại thành phố Carlisle thuộc tiểu bang Pennsylvania, Tổng thống Bush đã cố gắng thuyết phục người dân Hoa Kỳ về chiến dịch mới trong lúc Hoa

Kỳ và Anh quốc đệ trình một nghị quyết tại Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc để xin chấp nhận việc trao quyền lại cho một chính phủ lâm thời tại Iraq. Bài diễn văn kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ được trực tiếp truyền hình và ông Bush nói rằng Hoa Kỳ sẽ chuyển giao lại quyền hành cho người dân Iraq, giúp ổn định tình hình an ninh, tiếp tục các chương trình tái thiết hệ thống hạ tầng cơ sở, khuyến khích quốc tế tiếp tay, và đưa tới việc tổ chức một cuộc bầu cử Dân Chủ sẽ bầu ra một chính phủ do người dân chọn lựa.

Bước đầu tiên sẽ được thực hiện trong 5 tuần lễ tới khi quân đội Liên quân sẽ chuyển giao lại quyền hành cho một chính phủ lâm thời gồm một Tổng thống, 2 phó Tổng thống và một Thủ tướng cùng 26 Tổng bộ trưởng. Vào ngày 30 tháng 6, việc xâm chiếm Iraq sẽ chấm dứt và người Iraq sẽ tự quyết định về đất nước của mình. Tuy nhiên ông Bush nói rằng không có một thay đổi nào về đường lối của Hoa Kỳ tại Iraq và cũng không đưa ra một thời khóa biểu nào cho việc rút quân ra khỏi quốc gia này. Ông cũng tiên đoán là bạo lực có thể sẽ trở nên tệ hại hơn trong thời gian ngắn. Ông cho biết đặc sứ của Liên Hiệp Quốc là ông Lakdar Brahimi sẽ cung cấp danh sách của những nhân vật lãnh đạo của chính quyền lâm thời tại Iraq.

Chính quyền lâm thời này sẽ được cố vấn bởi một Hội đồng quốc gia sẽ được chọn vào tháng 7 bởi các tổ chức và đảng phái chính trị tại Iraq.

Nói về những vụ tra tấn và hành hạ tù nhân bởi binh sĩ quân đội Hoa Kỳ, ông Bush cho biết Hoa Kỳ sẽ phá vỡ nhà tù Abu Ghraib với sự chấp thuận của tân chính phủ lâm thời sau khi đã xây xong một nhà tù mới hơn và tân tiến hơn. Ông nói dưới thời chế độ độc tài, nhà tù Abu Ghraib là biểu tượng của sự tra tấn và sự chết. Nay nhà tù này là nơi đã xảy ra những hành động của một số nhỏ binh sĩ Hoa Kỳ làm ảnh hưởng đến uy tín và giá trị của quân đội nước Mỹ. Khi nhà tù mới được hoàn tất thì nhà tù Abu Ghraib sẽ bị giật sập để đánh dấu một giai đoạn mới tại quốc gia này. Ông nói người dân Iraq sẽ hoàn toàn có chủ quyền, nhưng người ta vẫn không biết làm sao tân chính phủ sẽ có thể hoạt động ở một đất nước mà phiến quân vẫn lộng hành và giết hại những nhân vật lãnh đạo chính trị một cách dễ dàng bởi những vụ ôm bom cảm tử.

Tổng thống Bush cho rằng người dân Iraq nay đã đoàn kết và một lòng nhất quyết sẽ đem Dân Chủ về cho quốc gia của mình, và cuộc bầu cử tự do sẽ xóa bỏ những quá khứ đen tối của quốc gia này, để đưa tới một chính phủ sẽ bảo vệ quyền lợi căn bản của chính người dân, và đây sẽ là một hành động bảo đảm để chế độ độc tài sẽ không bao giờ còn quay trở lại nữa. Ông cũng cho rằng làn gió Dân Chủ đang thổi tới những nước Trung Đông và những nước này cần phải cải tổ để kịp thời thích ứng với những thay đổi và đưa tới một vùng Trung Đông an toàn và thích hợp hơn để chủ nghĩa khủng bố sẽ không còn cơ hội để phát triển.

Phản ứng của người dân Mỹ về bài nói chuyện của tổng thống Bush

Phản ứng của người dân Hoa Kỳ trước những dự án mà Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush đã đưa ra về tình hình tại Iraq, những người được phỏng vấn tại khu Times Square ở thành phố New York đã tỏ vẻ mâu thuẫn lẫn nhau. Ông Adam Heiech là một người đến từ thành phố Seattle tiểu bang Washington cho rằng ông Bush đã không thuyết phục được người dân Hoa Kỳ và dự án mới về Iraq vẫn chưa đầy đủ cho lắm. Ông nói ông không nghĩ rằng Tổng thống Bush đã làm việc tốt như đáng lý ra ông nên làm. Một người dân New York là Melvin Ott nói ông hy vọng quân đội Hoa Kỳ sẽ rời khỏi Iraq sớm và trở về lại nhà. Thế nhưng ông ủng hộ Tổng thống Bush và nói rằng ông ta đã làm tất cả những gì có thể làm được, và ông ta sẽ bỏ phiếu cho ông Bush vào tháng 11. Bà Barb Shephard cư ngụ tại Philadelphia cho biết bà muốn nhìn thấy cuộc chiến tại Iraq sớm chấm dứt. Theo bà thì đáng lý ra Hoa Kỳ không nên đưa quân sang đây từ những ngày đầu tiên, và sự có mặt của quân đội Hoa Kỳ chỉ làm cho tình hình xấu hơn chứ không tốt đẹp gì hơn. Những tin tức về vụ tra tấn tù binh tại nhà tù Abu Ghraib đã làm cho sự ủng hộ của dân chúng đối với Tổng thống Bush giảm đi rất nhiều. Bà Jean Gonzales là cư dân tại California cho biết bà có người anh họ đang đóng tại Iraq, và bà không hài lòng một chút nào vì tình hình bạo động và hỗn loạn hiện nay tại đây. Bà nói bà tin rằng Iraq phải là một quốc gia Dân Chủ, nhưng đáng lý Hoa Kỳ không nên đem những thanh niên của mình sang đó để phải hy sinh cho một nước khác. Các nhân vật dân cử thì cho rằng bài nói chuyện của Tổng thống Bush đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời, như việc quân đội Hoa Kỳ sẽ ở lại Iraq trong

vòng bao lâu, chi phí tài chánh cho quân đội Mỹ sẽ như thế nào, và đến khi nào thì lực lượng quân đội tân lập của Iraq sẽ có thể thay thế quân đội Mỹ? Tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Bush đã xuống đến mức thấp nhất từ trước đến nay, đe dọa việc ông sẽ ra tái tranh cử vào ngày 2 tháng 11 sắp tới.

Phản ứng của dân chúng Iraq về dự án của Hoa Kỳ

Phản ứng của người dân Iraq về bài diễn văn của Tổng thống Bush cũng được ký giả báo chí ghi nhận vào ngày hôm nay. Đa số tỏ ra nghi ngờ về những gì mà Tổng thống Hoa Kỳ đã trình bày, với nhiều người nói rằng tình hình an ninh ở đây vẫn chưa được ổn định, và quân đội Liên quân hãy nên rời khỏi quốc gia này. Trong bài diễn văn, Tổng thống Bush cho biết lực lượng quân đội Mỹ sẽ ở lại Iraq sau ngày trao quyền lại cho tân chính phủ vào ngày 30 tháng 6, và con số lực lượng Mỹ là 138,000 người sẽ ở lại đất nước này cho đến khi nào còn cần thiết. Họ sẽ hoạt động dưới quyền điều khiển của các tướng lãnh Hoa Kỳ như một phần của lực lượng đa quốc gia sẽ được Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thông qua theo nghị quyết đang được đệ trình hiện nay.

Người dân tại Baghdad tin rằng bạo động sẽ chỉ chấm dứt khi nào quân đội Mỹ rút ra khỏi quốc gia này. Một người nói rằng khi quân đội Mỹ tiến vào thì lúc đó mới có khủng bố, bom đạn và chống đối. Nếu quân đội Mỹ rút ra thì những việc này mới chấm dứt. Đông đảo người Iraq tỏ vẻ bất mãn vì những sự kiện xảy ra tại nhà tù Abu Ghraib. Họ nói hàng ngàn người đã bị bắt mà không được xét xử, hàng ngàn người chết một cách vô cố, và việc quân đội Hoa Kỳ đã xâm phạm vào những thánh địa của người Hồi giáo Shiite. Ông Haider Fadel nói rằng nay thì mỗi ngày sẽ có những cuộc tấn công mới, và tình hình sẽ trở nên tệ hại hơn. Một người khác còn nặng nề hơn đã so sánh Tổng thống Bush và cho rằng ông ta cũng chẳng khác gì nhà độc tài Saddam Hussein mà thôi. Ông Khaleel Galum nói rằng người Iraq không muốn bị một quốc gia khác xâm chiếm, và không bao giờ họ chấp nhận việc này.

Phản ứng của các nhà lập pháp Hoa Kỳ đối với vụ ông Chalabi làm gián điệp cho Iran

CaliToday News - Sau khi tị nạn ông Ahmah Chalabi, chủ tịch quốc hội Iraq, bị tố cáo chuyển các tài liệu mật cho phía Iran được loan báo, các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã phản ứng gay gắt đòi mở ngay cuộc điều tra thêm về vụ việc này

Các thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, Dân Chủ California và Chuck Hagel, Cộng Hoà Nebraska là thành viên trong Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện, đã lên tiếng đòi các cơ quan tình báo trình lên quốc hội một bản báo cáo chi tiết về các cáo buộc này. Ông Hagel phát biểu với CNN rằng "Đây là một cáo buộc hết sức nghiêm trọng. Không thể nào Ủy Ban Tình Báo có thể đứng ngoài vụ này được."

"Như tin CaliToday đã đăng trong số báo thứ bảy, ông Chalabi, một thành viên cao cấp của phái Hồi Giáo Shiite chiếm đa số tại Iraq, một thời được Ngũ Giác Đài "sủng ái". Tuy nhiên, mới đây ông đã bị các viên chức Quốc Phòng tố cáo bị nghi ngờ đã trao cho phía Iran những tài liệu "nhạy cảm" liên quan đến việc Hoa Kỳ chiếm đóng Iraq. Chính ông Chalabi là người đã cung cấp các thông tin tình báo về kho khí huỷ diệt hàng loạt (WMD) tại Iraq, từng được Hoa Kỳ và các đồng minh sử dụng để làm cớ tấn công và chiếm đóng Iraq. Tuy nhiên, những thông tin tình báo này của ông Chalabi đã bị đả kích mạnh mẽ sau khi Hoa Kỳ cho đến nay không tìm được các chứng cứ về sự hiện hữu của kho vũ khí này tại Iraq.

Trong lời tuyên bố được đưa ra hôm chủ nhật, vị chủ tịch quốc hội quốc gia Iraq đã gọi những cáo buộc này của Hoa Kỳ là một sự cố tình vu khống. Ông gọi đích danh giám đốc tình báo CIA Hoa Kỳ George Tenet đã cố tình đưa ra những cáo buộc này nhằm hạ uy tín của ông. Ông tuyên bố trong chương trình "This Week" của đài ABC rằng "Tôi chuẩn bị ra điều trần trước Quốc Hội và sẽ công bố mọi thông tin và tài liệu tôi có được, và để ông George Tenet đích thân ra điều trần trước Quốc Hội."

Ông Chalabi cho rằng ông chưa hề bao giờ cung cấp tài liệu tình báo giả liên quan đến WMD cho CIA, ông chỉ cung cấp cho cơ quan này ba nhân vật cao cấp Iraq đào tỵ mà ông tin rằng có thể cung cấp cho Hoa Kỳ những thông tin rất quan trọng. Lên tiếng với CNN, ông Chalabi nói rằng "Chúng tôi không có trách nhiệm phối kiểm các thông tin trên." Ông nói tiếp "Đây thực chất là vụ đổ thừa cố hữu của CIA".

Một viên chức tình báo xin được giấu tên nói rằng ông rất hoan nghênh việc ông Chalabi ra điều trần.

Điều này , theo ông, sẽ làm cho vụ việc được "sáng tỏ thêm" (positive development) Khi được hỏi về vấn đề này, phát ngôn viên CIA Anya Guilsher đã từ chối bình luận thêm.

Tuy nhiên, theo thượng nghị sĩ Hagel, "Tôi rất quan tâm đến cá nhân và uy tín của ông này. Đã nhiều lần chúng tôi cảnh báo chính quyền về việc sử dụng ông ta...Tuy nhiên thực tế là nhiều viên chức trong chính phủ và cả một số trong quốc hội đã cả tin con người này." Thượng nghị sĩ Pat Roberts, Cộng Hoà Kansas, chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện, đã gọi ông Chalabi là "kẻ lường gạt" (con man) (Theo AP)

FBI xin lỗi vì đã cáo buộc nhầm lẫn một luật sư

PORTLAND.- Một tòa án liên bang hôm Thứ Hai đã bác bỏ một vụ kiện chống lại một luật sư Hoa Kỳ từng bị tình nghi là có liên hệ đến vụ nổ bom trên xe lửa ở Madrid và Cơ Quan FBI đã phải xin lỗi vì sự nhầm lẫn của dấu tay đã dẫn tới việc bắt giữ vị luật sư này.

Quyết định của tòa án đã giải tỏa đám mây đen hoài nghi đã từng bao phủ Luật Sư Brandon Mayfield kể từ khi ông bị bắt giữ vào ngày 6 Tháng Năm 2004. Vị luật sư 37 tuổi này, là một người cải đạo Hồi đã nhanh chóng chỉ trích chính quyền của Tổng Thống Bush ngay sau khi quyết định của tòa án liên bang, đã gọi thời gian ngồi tù của ông là một sự lãng mạ. Luật Sư Mayfield nhấn mạnh rằng, ông bị coi là mục tiêu bắt giữ chỉ vì đức tin của ông mà thôi.

Luật Sư Mayfield nhấn mạnh trong một bản tuyên bố: "Tôi là người theo Hồi Giáo, là người Mỹ và cũng là cựu quân nhân. Tôi tin rằng tôi bị làm nhục và bị kỳ thị chỉ vì tôi là người theo Hồi Giáo".

Những viên chức tại Cơ Quan FBI tuyên bố với điều kiện ẩn danh rằng dấu tay của Mayfield phù hợp với một dấu tay trên một cái túi đựng ngòi nổ gắn ga xe lửa tại Madrid trong ngày nhà ga này bị cho nổ bom. Nhưng vào tuần trước, nhà cầm quyền Tây Ban Nha nói rằng dấu tay trên túi vải đó là dấu tay của một người Algeria. Cơ Quan FBI trong một thư xin lỗi đã nhấn mạnh tới tình trạng phức tạp liên quan đến những nghi can và mong gia đình Mayfield tha lỗi vì những khó khăn mà sự nhầm lẫn này đã gây ra cho họ.

Mayfield là một cựu trung úy trong quân đội Hoa Kỳ đã được thả ra khỏi nhà tù vào tuần trước sau khi có lời tuyên bố chính thức về dấu tay của nhà cầm quyền Tây Ban Nha. Tuy nhiên lúc đó, mọi nghi vấn vẫn chưa được giải tỏa hoàn toàn và nhà cầm quyền còn có một số hạn chế đối với việc di chuyển hay hành vi của ông. Tất cả mọi hoài nghi chỉ được giải tỏa vào ngày Thứ Hai vừa rồi.

2 Thị Xã Garden Grove Và Westminster / California Sẽ Làm Lễ Trao Nghị Quyết

QUẬN CAM - Một buổi lễ trao 2 bản nghị quyết "không hoan nghênh VC" của 2 thành phố Westminster và Garden Grove sẽ được thực hiện chung vào cuối tháng 5.

Đặc biệt, ban tổ chức lễ trao nghị quyết cũng loan báo để vận động khắp các thành phố đông dân Việt trên đất Mỹ cùng thông qua các nghị quyết "không hoan nghênh VC" tương tự.

Thư Mời dự lễ trao nghị quyết được viết như sau:

Kính Gởi Quý Vị Lãnh đạo Tinh thần Các Tôn giáo Quý vị Đại diện Cộng đồng, Chánh Đảng, Hội Đoàn Quý Vị Thân hào Nhân sĩ Cùng Đồng bào, Đồng Hương

Để biểu dương tinh thần chống Cộng, quyết tâm bảo vệ cuộc sống an lành của Little Saigon, đồng thời phát huy tinh thần Nghị Quyết Garden Grove, Westminster rộng ra các thành phố khác như Chiến dịch Cờ Vàng; **LỄ TRAO NGHỊ QUYẾT GARDEN GROVE, WESTMINSTER** sẽ được tổ chức tại Civic Center, số 8200 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683, vào ngày Chủ Nhật 30 tháng Năm, từ 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều, dưới sự bảo trợ của một số cơ quan đoàn thể chánh trị, văn hoá, xã hội, và truyền thông.

Trân trọng kính mời Quý Vị dành chút thì giờ quý báu đến tham dự để Hai Hội Đồng Thành phố có dịp tận tay trao Hai Nghị Quyết thể hiện lòng mong mỏi và nguyện vọng chung của chúng ta, và để chúng ta có dịp gặp gỡ và trực tiếp nói chuyện thân mật với quý Vị Nghị Viên trong cuộc tiếp tân có giải lao và ăn nhẹ sau đó.

Ngày 20 tháng 5, năm 2004

Ban Vận Động Yểm Trợ Hai Nghị Quyết Garden Grove, Westminster, Kiêm Ban Tổ Chức Lễ Trao Nghị

Quyết:

Cựu Dân Biểu Bùi Văn Nhân (ĐT 714- 3792726); Luật sư Nguyễn Văn Giỏi (ĐT (714- 357 5588);Bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh (714- 719 4562);Cựu DB Lê Văn Điện;Nhạc sĩ Hồ Văn Sinh (714 - 719 9443);Lê Tự Hà (714 - 595 5263);Và Cựu Nghị sĩ Lê Châu Lộc (Cố vấn).

Tổng Thống Bush Bổ Nhiệm 2 Viên Chức Người Việt

(Hoa Thịnh Đốn -TVNs) Nguồn tin từ Tòa Bạch Ốc cho hay, vào ngày Thứ Ba 18-5-2004, trong một công bố báo chí, thư ký Văn Phòng Báo Chí Tổng Thống Bush đã loan báo quyết định của tổng thống về việc bổ nhiệm hai ông Charles Cường Nguyễn tại Virginia và ông Văn Tới Võ tại Massachusetts làm thành viên trong hội đồng điều hành tổ chức Giáo Dục Việt Nam, trụ sở tại Washington D.C. Sau đây là toàn bộ văn bản được công bố trên báo chí ngày 18-5-04:

Tòa Bạch Ốc Công Bố Báo Chí Thư Ký Văn Phòng Báo Chí Tổng Thống May 17-2004 Tổng thống bổ nhiệm hai vị sau đây vào chức vụ thành viên hội đồng điều hành Tổ Chức Giáo Dục Việt Nam có hiệu lực ngay hôm nay với nhiệm kỳ 3 năm đáo hạn vào ngày 17 tháng 4 năm 2007.

Charles Cường Nguyễn ở Virginia

Văn Tới Võ ở Massachusetts

Ấn Ký Tổng Thống Hiệp Chung Quốc Hoa Kỳ George W. Bush

Virginia: Ngày Điện Ảnh Việt Nam Hải Ngoại

(Hoa Thịnh Đốn- Tuyết Mai) Trong những năm gần đây nền Điện Ảnh VN Hải Ngoại có nhiều hiện tượng đáng chú ý. Mở đầu là hai phim "Green Papaya" (Đu Đủ Xanh) và "Cyclo" (Xích Lô) của đạo diễn Trần Anh Hùng (Pháp Quốc), kế đến phim "Three Season"(Ba Mùa) của đạo diễn Tony Bùi (Hoa Kỳ), cả ba đã đoạt giải thưởng trong các Đại Hội Điện Ảnh Quốc Tế. Sau đó hàng loạt phim ảnh đủ mọi thể loại và chủ đề khác nhau do các đạo diễn gốc Việt đã, đang và sẽ phát hành khắp thế giới.

Có thể nói rằng phong trào điện ảnh VN ở hải ngoại đã thực sự hình thành với nhiều tài năng trẻ tuổi, gốc Việt (Phần lớn được sinh ra và lớn lên ở hải ngoại). Những tài năng trẻ tuổi này thành công trên nhiều lãnh vực như sản xuất, đạo diễn, diễn xuất, âm nhạc và nghệ thuật...

Hội Văn Hóa Khoa Học VN, phân hội vùng Hoa Thịnh đốn (VCSA - DC) nhận thức được tầm quan trọng trong việc phổ biến với cộng đồng người Việt và các sắc dân khác trong vùng những phim ảnh có giá trị văn hóa, giáo dục, cũng như để khuyến khích những tài năng trẻ gốc Việt theo đuổi con đường nghệ thuật điện ảnh, phân Hội sẽ tổ chức "Ngày Điện Ảnh VN Hải Ngoại", vào lúc:

2:30Pm và 6:30Pm ngày 5 tháng 6, 2004 tại:JC Cinema, Đại Học George Mason (Johnson Center Building) 4400 University Dr. Fairfax, VA 22030

Giá vé ủng hộ \$6.00, mỗi xuất ba phim sẽ được trình chiếu:

1. "The Anniversary" (Ngày Giỗ) Với đạo diễn Hàm Trần và tài tử Đơn Dương, phim này đoạt giải nhất tại Đại Hội Điện Ảnh Hoa Kỳ năm 2003 (Grand Prize Award, USA Film Festival 2003) .

2. "Black Thread" (phim kinh dị , đạo diễn Anthony Nguyễn)

3. "First Morning" (Buổi Sáng Đầu Năm) , với đạo diễn Victor Vũ, và diễn viên Kathleen Lương.

Trong dịp này đạo diễn trẻ Anthony Nguyễn (17 tuổi) và đạo diễn Hàm Trần, đến từ Cali, hai lần được đề cử giải "Academy Award" sẽ được giới thiệu với khán giả. Cả hai sẽ tâm tình và giới thiệu với đồng hương vùng HTĐ những phim do họ thực hiện, sắp được phát hành.

Hội Văn Hóa và Khoa Học, phân khu HTĐ rất mong đồng đảo đồng hương đến dự "Ngày Điện Ảnh VN Hải Ngoại", trước là để khuyến khích những tài năng mới hăng hái trên đường nghệ thuật điện ảnh, sau là để thưởng thức những phim có giá trị đã được giải thưởng của các tổ chức điện ảnh Hoa Kỳ.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: Văn Viễn (301) 604-7533; Trang Khanh (703) 370-0629; Khánh Loan (703) 598-9676. <http://cinefestvietnam.vcsa-dc.org>

Tổng Cộng 10 Trận Bão, Riêng Ở Nebraska

HALLAM, Nebraska - Trên 10 trận bão lốc tung hoành ở miền nam tiểu bang Nebraska, ít nhất 1 người chết, khiến thống đốc Mike Johans ban bố tình trạng khẩn cấp.. Thời tiết xấu 3 ngày liền làm mất điện hàng trăm ngàn người từ West Virginia, Michigan và Nebraska, đa số đã có điện lại từ chiều chủ nhật.

Ở miền nam Michigan, còn 85,000 người chưa có điện lại. Người chết là bà Elaine Focken 73 tuổi bị mảnh vật liệu xây dựng đánh trúng trong lúc tìm đường xuống tầng trệt của ngôi nhà.

Thống Đốc Johans dùng trực thăng quan sát thị trấn Hallam, dân số 276 người. Mọi nhà hư hại hoặc bị phá hủy, xe cộ bị lật, cây đổ và dây điện đứt khắp nơi. Ở tiểu bang Iowa, Thống Đốc Tom Vilsack yêu cầu TT Bush công nhận 16 quận là vùng thiên tai, để được nhận tài trợ của liên bang. Hôm Thứ 7, tiểu bang Iowa bị nhiều thiệt hại vì 17 trận bão lốc.

Nghị Quyết Không Ghi Ngày Mỹ Rời Iraq

Ngoại Giao Pháp Phản Đối: Phải Ghi Ngày Mỹ Hết Ở Iraq, Trừ Phi Iraq Xin Mỹ Ở Lại
LIÊN HIỆP QUỐC - Dự thảo nghị quyết về Iraq của Hoa Kỳ và Anh không dự kiến thời hạn rút quân, đã được đưa ra HĐ Bảo An sáng Thứ Hai, hậu thuẫn chính phủ lâm thời có chủ quyền của Iraq, nhận bàn giao ngày 30-6. Theo văn bản, chính phủ này sẽ gánh vác trách nhiệm và quyền hành điều khiển đất nước Iraq tự chủ.

Bản dự thảo nghị quyết sẽ trao quyền cho tân chính phủ Iraq nhưng để nghị quân Mỹ có thể “dùng mọi biện pháp” để giữ trật tự.

Bản văn xin hỗ trợ cho lực lượng đa quốc do Mỹ lãnh đạo, nhưng không ra thời hạn rút quân, và cũng im lặng về tương lai các nhà tù Mỹ và về quyền kiểm soát của Iraq đối với quân đội của chính Iraq. Dự thảo cho các bộ trưởng Iraq quyền kiểm soát lợi tức dầu hỏa, nhưng giữ 1 hội đồng kiểm toán quốc tế trong 1 năm để xét về chi xài, nhằm khuyến khích đầu tư nước ngoài.

Các nhà ngoại giao Pháp lập tức nói là nghị quyết cần phải có ngày quân Mỹ hết hạn ở Iraq, trừ phi người Iraq xin Mỹ ở lại.

Trong tiến trình chuyển tiếp, đặc sứ LHQ Lakhdar Brahimi đang có mặt tại Baghdad sẽ chọn TT, hai PTT, Thủ Tướng và 26 Bộ Trưởng trước cuối Tháng 5 - chính phủ lâm thời làm việc đến khi bầu QH vào khoảng cuối Tháng 5-2005.

Nhiều phần chắc là dự thảo của Hoa Kỳ và Anh sẽ bị thử thách bởi 3 nước phản đối chiến tranh là Pháp, Đức và Nga, về điểm không trừ liệu thời hạn rút quân ngoại quốc.

Định nghĩa về chủ quyền là để tài gay gắt trong khi Washington trấn an rằng HĐ Bảo An sẽ không bị yêu cầu chấp thuận 1 danh xưng khác cho lực lượng chiếm đóng. Viên chức Hoa Kỳ ẩn danh cho biết HĐ Bảo An họp kín sáng Thứ 2 để xem xét bản văn, không lâu trước khi TT Bush đọc 1 diễn văn về Iraq trực tiếp truyền hình. Nghị quyết do Hoa Kỳ và Anh soạn thảo công nhân tân chính quyền Iraq, chấm dứt cuộc chiếm đóng và giải quyết các vấn đề an ninh tại Iraq sau ngày 30-6.

Các đại sứ của 15 nước thành viên HĐ Bảo An đã họp bán chính thức 3 lần về các yếu tố chính trong nghị quyết về Iraq.

Trung tâm của các cuộc thảo luận là mức độ quyền hạn của chính phủ lâm thời và thời gian lưu lại của quân đa quốc. Về vấn đề quân đội ngoại quốc, Ngoại Trưởng Colin Powell có nói rằng liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu ra đi nếu chính phủ chủ quyền Iraq yêu cầu.

Quyết nghị mới về LHQ cũng sẽ giao quyền kiểm soát các nguồn thu ngai tệ từ dầu xuất cảng mà nay đang ở trong tay liên quân.

Điểm TT Bush Xuống Bi Đất, Hy Vọng Vào Bài Diễn Văn

WASHINGTON D.C. - Tối Thứ Hai TT Bush đọc 1 diễn văn quan trọng về Iraq trực tiếp truyền hình toàn quốc để thuyết phục dư luận rằng ông có kế hoạch mang lại ổn định cho Iraq.

Người ta không trông đợi TT Bush loan báo thay đổi quan trọng nào, cũng không đặt định thời hạn rút quân.

Trong khoảng hơn nửa giờ, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ trình bày các nỗ lực về bàn giao chủ quyền Iraq cho 1 chính phủ lâm thời - ông cũng sẽ nhấn mạnh tới những cố gắng huấn luyện và trang bị các lực lượng an ninh bản xứ để giảm gánh nặng của quân đội Mỹ.

Tham vụ báo chí Scott McClellan nói "TT sẽ trình bày rõ chiến lược hành động tại Iraq, và các bước đạt tới mục tiêu".

Khảo sát của CBS News cho biết 41% cử tri tán thành các việc làm của TT Bush, trong khi 52% không ủng hộ. Không TT nào được tái cử với tỉ lệ thấp như vậy.

Riêng TT Harry Truman tái đắc cử sau khi cuộc thăm dò của Gallup báo cáo tỉ lệ ủng hộ của ông Truman Tháng 6-1948 là 38%.

Cùng ngày hôm thứ hai, dự thảo nghị quyết của Hoa Kỳ và Anh được thảo luận tại HĐ Bảo An LHQ.

Sinh Bằng Sperm Đông Lạnh Sẽ Không Có Quyền Thừa Kế?

WASHINGTON D.C. - Trường hợp về bảo quản tinh trùng bằng phương pháp đông lạnh tại California đang là trung tâm của 1 cuộc tranh cãi pháp lý rộng lớn. Brandi Vernoff ra đời 4 năm sau ngày mất cha. Gia đình gửi đông lạnh tinh trùng của ông Bruce Vernoff lúc ấy 35 tuổi.

Nhưng, luật tiểu bang và liên bang giải thích rằng ông Bruce không phải là cha của Brandi - điều đó khiến cho Brandi không có quyền thừa kế và các phúc lợi khác. Gia đình kiện. Cũng như nhiều tiểu bang khác, California không có sách vở nào để cập tới trường hợp này, nhưng tình hình này sẽ thay đổi gần đây.

Nhà lập pháp CH Tom Harmon, tác giả dự luật về trường hợp này, tin rằng mọi tiểu bang sẽ có lúc phải giải quyết. Các nhà lập pháp California đang chuẩn bị đạo luật công nhận những đứa trẻ ra đời 1 năm sau ngày người cha mất phần. 9 tiểu bang có luật đòi có giấy cho phép thụ thai bằng tinh trùng sau ngày chết. Riêng North Dakota từ chối mọi phúc lợi trong trường hợp như bé gái Brandi Vernoff.

Canada Bầu Cử: Giảm Thuế Sẽ Mất Bảo Hiểm Toàn Dân

OTTAWA - Thủ Tướng Canada Paul Martin quyết định tổ chức bầu cử vào ngày 28-6 sắp tới, nhưng ông sẽ bị thử thách bởi chính đảng Liberal đang có tai tiếng.

Kết quả thăm dò dư luận ám chỉ rằng lãnh tụ Stephen Harper của đảng Bảo Thủ có thể tổ chức 1 chính quyền thiểu số.

Trong trường hợp ấy, đảng Tự Do có thể chiếm đa số ghế tại QH nhưng vẫn cần hậu thuẫn của các đảng khác để thông qua các đạo luật.

Đảng Bảo Thủ đã kích các chính sách tài chính của đảng Tự Do, hứa hẹn giảm thuế, và giảm bớt vai trò của chính phủ trung ương.

Đảng Tự Do hứa tăng chi phí chăm sóc y tế trong khi cố giữ cân bằng ngân sách. Trong diễn văn tranh cử đầu tiên, Thủ Tướng Martin tuyên bố với cử tri rằng giảm thuế như Hoa Kỳ sẽ đưa tới những hậu quả nghiêm trọng.

Ông Martin giải thích: không thể có hệ thống y tế như hiện nay khi giảm thuế như ở Hoa Kỳ. Ông Martin là Bộ trưởng tài chính có công giải quyết thiếu hụt ngân sách hồi giữa thập niên 1990.

Đảng Tự Do bị tổn thương trầm trọng vì tai tiếng nhận tiền của các công ty quảng cáo tổng cộng 72 triệu MK mà không phải làm gì, nên có nguy cơ mất đa số tại QH sau 11 năm cầm quyền.

Đảng Tự Do kiểm soát các chính quyền 3 tỉnh, với 70% dân số.

Anh bất an vì chính sách Iraq của Mỹ

Một bản tài liệu, có vẻ là giác thư của Bộ Ngoại giao Anh, được tiết lộ trên *Sunday Times* hôm qua. Trong đó, các nhà ngoại giao Anh tỏ thái độ lo ngại đối với các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iraq.

Tài liệu, đề hôm 19/5, đánh giá chiến lược của Anh trước ngày trao trả quyền lực ở Iraq 30/6. Trong đó có đoạn: "Tiến trình đầy khó khăn và sẽ gặp nhiều trở ngại. Nhưng chúng ta có chiến lược để thúc đẩy tiến bộ". Quan điểm này trái ngược với tinh thần đoàn kết mà Thủ tướng Anh Tony Blair bày tỏ hồi tháng trước, tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Bush ở Washington. Khi lãnh đạo đảng Bảo thủ Michael Howard yêu cầu phải công bố những điểm khác biệt trong chính sách hai nước, văn phòng Thủ tướng giải thích như vậy sẽ làm "mất tinh thần binh lính".

Bản tài liệu chỉ trích cách giải quyết tình hình của giới quân sự Mỹ: "Các chiến thuật quân sự nặng tay của Mỹ ở Fallujah và Najaf đã làm dấy lên sự chống đối của cả người Hồi giáo Sunni và Shiite đối với liên quân, khiến chúng ta mất đi nhiều sự ủng hộ của dân chúng trong Iraq. Mỹ đã thu được những bài học từ việc này và hành động thận trọng hơn".

Tài liệu cũng thừa nhận: "Có những dấu hiệu cho thấy quân nổi dậy được tổ chức tốt hơn và nhận sự ủng hộ của dân chúng, ít nhất trong cộng đồng người Sunni". Đánh giá này mâu thuẫn với những tuyên bố chính thức của liên quân rằng quân nổi dậy là "khủng bố" và "người ngoại quốc".

Sự căng thẳng ngoại giao giữa London và Washington còn hé lộ trong 2 vấn đề được nêu ra. Thứ nhất, việc lựa chọn giữa 2 phương án: triển khai thêm binh lính Anh tới Iraq hoặc gửi một nhóm binh lính NATO do Anh đứng đầu. "Dù chúng ta chọn phương án nào, cũng phải đảm bảo rằng, làm như vậy để chúng ta có thể gây nhiều ảnh hưởng nhất đối với các quyết định quân sự của Mỹ, và ngăn ngừa hành động của họ, vốn có nguy cơ tổn hại đến các mục tiêu của chúng ta".

Thứ hai, khi bàn đến nghị quyết của Hội đồng Bảo an liên quan đến việc chuyển giao quyền lực, Anh muốn chính quyền lâm thời Iraq "có quyền phủ quyết đối với các hoạt động quan trọng": "Chúng ta cần ràng buộc Mỹ, bằng những ngôn từ phản ánh được những nguyên tắc này. Nếu chúng ta làm như vậy, và cho Pháp, Đức và Nga có cơ hội đưa ra các quan điểm của họ đối với bản dự thảo, khả năng này sẽ trở nên hợp lý. Điều này sẽ cần sự can thiệp ở cấp cao với phía Mỹ".

Về vấn đề binh lính tra tấn tù binh, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng "đang cân nhắc khả năng có sự can thiệp nhiều hơn của quốc tế".